

NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TỘC NGƯỜI Ở LÀO CAI

TRẦN HỮU SƠN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới có nhiều thành phần tộc người cư trú. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu các tộc người ở Lào Cai đã được giới khoa học quan tâm chú ý. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu khái quát quá trình nghiên cứu vấn đề tộc người ở Lào Cai trước năm 1980 của thế kỷ XX, đồng thời, đi sâu phân tích, thống kê, giới thiệu tình hình nghiên cứu về tộc người ở Lào Cai từ năm 1980 đến nay. Trong giai đoạn này, chúng tôi chủ yếu giới thiệu các công trình nghiên cứu về tộc người của các tác giả ở Lào Cai. Mặt khác, chúng tôi cũng bước đầu đánh giá những thành tựu, hạn chế về nghiên cứu tộc người ở địa phương.

Lào Cai là một tỉnh biên giới có 13 dân tộc và nhiều ngành, nhóm địa phương cư trú. Cụ thể như sau:

- Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường: gồm các tộc người Việt và Mường.

- Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái và Ka đai: gồm các tộc người Tày (nhóm Thu Lao, Pa Dí), Thái (Thái Trắng, Thái Đen), Giáy, Bô Y (Tu Dí), Nùng (Nùng Dín, Nùng An) và La Chí.

- Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao: gồm có người Hmông (Hmông Lênh, Hmông Đơz, Hmông Đuz, Hmông Suaz, Hmông Njuôz) và Dao [Dao Đỏ, Dao Tuyển (Dao Làn Tền) và Dao Họ (Dao Quần Trắng)].

- Nhóm ngôn ngữ Hán - Tạng: có người Hoa (Xạ Phang, Hoa), Hà Nhì, Phù Lá (Xa Phó, Pu La).

Ngoài ra, Lào Cai còn có một số thành phần dân tộc khác cùng cư trú như Ê-đê, Pu Péo, Vân Kiều, Chăm, Kơ-me, Ba-na, Xơ-đăng, Hrê, Co-tu, Tà-ôi, Xinh-mun..., tuy nhiên, số lượng không đáng kể. Dân cư ở cấp xã, thường thuộc nhiều tộc người hay nhóm địa phương, nhưng ở cấp thôn/ bản, thường chỉ thuộc về một tộc người.

Từ thế kỷ XV đến trước khi thực dân Pháp xâm lược, địa bàn Lào Cai chủ yếu là địa bàn của 2 châu Thủy Vỹ và Văn Bàn thuộc phủ Quy Hóa, tỉnh Hưng Hóa. Trong thời kỳ này, đã có một số công trình về các dân tộc ở Lào Cai như *Dư địa chí* (Nguyễn Trãi, 1438), *Kiến văn tiểu lục* (Lê Quý Đôn, 1778), *Hưng hóa xứ - Phong thổ lục* (Hoàng Bình Chính, 1778), *Hưng hóa ký lược* (Phạm Thận Duật, 1856)... Các tác phẩm này được viết theo thể loại địa chí, nhưng nhiều trang miêu tả các trang phục, phong tục các dân tộc vẫn còn nguyên giá trị cả về lịch sử và Dân tộc học.

Từ năm 1886 đến đầu thế kỷ XX, có nhiều sĩ quan, linh mục đi theo các cuộc viễn chinh của thực dân Pháp, nghiên cứu về một số tộc người ở Lào Cai. Có thể kể đến một số ấn phẩm sau: *Truyện cổ tích Thổ suu tầm bên bờ sông Chảy* (Bonifacy, 1915), *Lịch sử người Mèo ở Hồng Công* (Sa-vi-na, 1926)... Ngoài ra, các sĩ quan người Pháp, các công chức thuộc tòa Công xứ Pháp còn chú trọng nghiên cứu về địa chí của các châu Thủy Vĩ (1897), Văn Bàn (1898), Lục Yên (1898). Các tài liệu địa chí này có các chuyên mục viết về các tộc người ở Lào Cai, trong đó, giới thiệu khái quát về địa bàn cư trú, phong tục tập quán, lịch sử di cư các tộc người này.

Sau ngày hòa bình lập lại, Ủy ban dân tộc đã cử một số cán bộ như Lâm Tâm (1963), Mạc Đường (1964) lên Lào Cai nghiên cứu về các tộc người. Một số tác giả là con em đồng bào các dân tộc Lào Cai đã công bố một số bài báo trên các tạp chí khoa học (Tạp chí Dân tộc, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử). Trong đó, đáng chú ý là các tác giả Nông Trung, Lục Bình Thủy, Thèn Sèn. Nông Trung là nhà dân tộc học công tác ở bộ phận Dân tộc học thuộc Viện Sử học từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, đến đầu thập kỷ 70 lại trở về quê hương Lào Cai. Ông đã tham gia viết một số công trình nghiên cứu như *Người Xá Phó* (1963), *Tìm hiểu về tộc danh Xá Phó* (1968), nhóm Tạng - Miến (1973), về người Giáy (1976), người Phù Lá (1976)... Đặc biệt, trong thời kỳ này, một số cán bộ ở Lào Cai đã tích cực sưu tầm văn học dân gian của các dân tộc và đã xuất bản một số ấn phẩm: *Truyện cổ dân ca Mèo* (Doãn Thanh, 1963, 1967, 1974), *Truyện cổ Giáy* (Lù Dín Siêng, 1995), *Dân ca dân tộc Giáy* (Thèn Xèn, Lù Dín Siêng, 1977). Từ năm 1965 đến năm 1970, các nhà dân tộc học như Bế Việt Đăng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung đã nhiều lần đi điền dã, nghiên cứu người Dao ở Lào Cai. Kết quả nghiên cứu là các bài báo và cuốn sách dân tộc chí *Người Dao ở Việt Nam* (1971) - một công trình dân tộc chí xuất sắc của thế kỷ XX và đến nay vẫn còn nhiều giá trị. Một số nhà khoa học trẻ như Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Huy, Chu Thái Sơn cũng tích cực đi điền dã ở Lào Cai nghiên cứu về các nhóm địa phương và các tộc người thuộc ngôn ngữ Tạng - Miến, phục vụ hiệu quả cho việc xác minh thành phần dân tộc ở miền Bắc Việt Nam. Đây là thời kỳ đầu của ngành Dân tộc học non trẻ của miền Bắc Việt Nam, nhưng Lào Cai cũng là địa bàn quan trọng giúp các nhà dân tộc học điền dã và có nhiều công bố khoa học.

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Lào Cai hợp nhất với các tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ trở thành tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đây là giai đoạn khá khó khăn về kinh tế nhưng tình hình nghiên cứu về các tộc người ở khu vực Lào Cai cũng đạt được một số kết quả nhất định.

Vẫn tiếp tục theo dòng chảy nghiên cứu sưu tầm văn học dân gian, một số tác giả đã công bố các công trình sưu tầm như Doãn Thanh với *“Truyện cổ Dao”* (1982), *“Dân ca Hmông”* (1984), *“Khắp nôm Tày”* (1989); Lù Dín Siêng sưu tầm *“Dân ca Giáy”* (1995), phong tục các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn (1990). Tuy nhiên, có một số tác giả bước đầu công bố một số bài nghiên cứu theo xu hướng nghiên cứu phát triển như vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở vùng biên (Trần Nam, Trần Hữu Sơn, 1982; 1984); Vai trò của thị trấn với phát triển văn hóa miền núi (Trần Hữu Sơn, 1985)...

Đặc biệt, trong hai năm 1987, 1989 tỉnh Hoàng Liên Sơn đã phối hợp với Viện Dân tộc học triển khai chương trình nghiên cứu “*Những vấn đề kinh tế - xã hội vùng người Hmông Hoàng Liên Sơn*”. Các cán bộ nghiên cứu của tỉnh Hoàng Liên Sơn và Viện Dân tộc học đã tổ chức điền dã ở các huyện có đông người Hmông cư trú. Kết quả là chương trình nghiên cứu đã công bố 10 báo cáo tổng hợp và 15 báo cáo chi tiết theo 8 đề tài cụ thể như sau:

- Những tiềm năng thiên nhiên và phương hướng khai thác chúng;
- Những vấn đề dân cư và lao động;
- Những vấn đề lý luận và thực tiễn của định canh, định cư;
- Việc giải quyết các vấn đề về lương thực;
- Các vấn đề về phát triển cây con có thể mạnh kinh tế cao;
- Mối quan hệ giữa xã hội cổ truyền và việc xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa;
- Các vấn đề về phát triển văn hóa - giáo dục;
- Những vấn đề về cán bộ.

Chương trình nghiên cứu “*Những vấn đề kinh tế - xã hội vùng người Hmông Hoàng Liên Sơn*” là chương trình hợp tác nghiên cứu tộc người dưới góc độ Dân tộc học phát triển đầu tiên của tỉnh Hoàng Liên Sơn. Chương trình đã đạt được những kết quả bước đầu, đặt ra một số vấn đề về cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng người Hmông những năm sau này.

Năm 1990, 1991 ở vùng người Hmông bùng nổ hiện tượng tín ngưỡng đón vua, theo “Vàng Chứ”. Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1990, đã có 2.029 hộ ở 54 xã người Hmông tham gia đón vua theo “Vàng Chứ”, bán rẻ và giết thịt 1.215 con gia súc, đóng góp 15 triệu đồng cho kẻ xấu tuyên truyền (Trần Hữu Sơn và cộng sự, 1991, tr. 19). Trước thực trạng này, tỉnh Hoàng Liên Sơn đã cử cán bộ điền dã ở các vùng người Hmông tìm hiểu nguyên nhân, đặc điểm và dự báo tình hình theo “Vàng Chứ”... Kết quả nghiên cứu đã được Ban Dân vận - Dân tộc tỉnh Hoàng Liên Sơn công bố trong công trình “*Người Hmông theo đạo Thiên Chúa ở Hoàng Liên Sơn - Thực trạng và những giải pháp*” (Ban Dân vận - Dân tộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, 1991) với sự tham gia của tập thể tác giả Trần Hữu Sơn, Đinh Đình Phiệt, Nguyễn Văn Biên, Sần Cháng, Tráng A Pao. Đây là công trình nghiên cứu Dân tộc học đầu tiên về hiện tượng “Vàng Chứ” sớm được công bố, làm tài liệu cho các cấp ủy ở tỉnh Hoàng Liên Sơn và một số tỉnh trong khu vực Tây Bắc tham khảo, chỉ đạo thực tiễn.

Nhìn chung, bên cạnh nghiên cứu truyền thống, các công trình về tộc người ở thời kỳ này đã bước đầu chuyển sang nghiên cứu Dân tộc học ứng dụng. Một số đề tài nghiên cứu đã được cấp ủy địa phương vận dụng vào giải quyết tình hình thực tiễn.

Ngày 1/10/1991, tỉnh Lào Cai được tái thành lập, gồm có 8 huyện và 2 thị xã. Trong đó, huyện Than Uyên có nhiều tộc người cư trú hơn cả. Đây là điều kiện thuận lợi cho các tác giả Lào Cai mở rộng địa bàn nghiên cứu Dân tộc học. Lực lượng nghiên cứu Dân tộc học phát triển khá nhanh, hình thành cả một đội ngũ nghiên cứu Dân tộc học trẻ tuổi. Thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Chi hội Văn nghệ dân gian, Chi hội Dân tộc học ở tỉnh Lào Cai có 4 người nhưng đến những năm đầu của thế kỷ XXI, Chi hội Văn nghệ dân gian đã có 22 người. Nhiều cán bộ trẻ được đào tạo về Dân tộc học ở Mỹ và Trung Quốc cũng trở về Lào Cai nghiên cứu. Trong thời kỳ này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai và các Sở ban ngành đều nhận thức rõ vai trò nghiên cứu Dân tộc học. Ngay trong Đại hội Đảng lần thứ nhất tái lập tỉnh Lào Cai (tháng 1/1992), Nghị quyết của Đại hội về phân nghiên cứu khoa học đã đề ra phương hướng chú trọng nghiên cứu Dân tộc học và văn hóa dân gian. Từ năm 1993 đến năm 2012, đã có 17 đề tài cấp tỉnh về nghiên cứu dân tộc được triển khai. Trong đó, có nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng như đề tài “Xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở Sa Pa” (2003), “Các nhân tố tộc người ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội vùng người Hmông Lào Cai” (2004), “Nghiên cứu di sản mùa các tộc người Hmông, Dao, Giáy với phát triển du lịch” (2008), “Quy hoạch làng Xả Xéng người Dao ở Tả Phìn, Sa Pa và làng Lao Chải người Hà Nhì ở Ý Tý, Bát Xát trở thành điểm du lịch cộng đồng” (2006), “Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở Nậm Cang, Sa Pa”... Các ngành như Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Ban Dân tộc, Ban Dân vận, Công an tỉnh... đều hình thành một bộ phận nghiên cứu về dân tộc. Nhờ vậy, công tác nghiên cứu về các tộc người ở Lào Cai từ khi tái lập tỉnh đến nay có những bước phát triển đột phá, trở thành một tỉnh có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về các tộc người nhất ở các tỉnh phía Bắc. Nếu tính về số lượng công trình và đội ngũ tác giả, Lào Cai cũng trở thành tỉnh có công trình nghiên cứu tộc người đứng đầu toàn quốc (ngoài một số trung tâm nghiên cứu và các trường đại học).

Trong thời kỳ này, 3 tộc người Hmông, Dao và Giáy được các tác giả chú trọng nghiên cứu và đã xuất bản được nhiều sách, công bố nhiều bài báo khoa học. Về người Hmông, có 8 cuốn sách đã được xuất bản, 2 bản thảo được Hội Văn nghệ dân gian ký hợp đồng chuẩn bị xuất bản và 19 bài báo đăng ở các tạp chí: Dân tộc học, Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa dân gian... Về người Dao, có 13 cuốn sách đã được xuất bản, 3 bản thảo đã được ký hợp đồng và chuẩn bị xuất bản, 16 bài báo đã được công bố. Về người Giáy, đã xuất bản 8 cuốn sách và 5 bản thảo chuẩn bị xuất bản, 5 bài báo đã được đăng ở các tạp chí: Dân tộc học, Văn hóa dân gian, Văn hóa nghệ thuật...

Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai được củng cố và phát triển, nhiều hội viên trẻ dưới 30 tuổi được kết nạp. Chi hội cũng nhận được một số đề tài khoa học cấp tỉnh và các dự án tài trợ của Hội Văn nghệ dân gian, Hội Văn học dân tộc thiếu số, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai, Quỹ Ford, Quỹ Hỗ trợ giáo dục văn hóa truyền thống CEVAN... Nhờ vậy, vấn đề nghiên cứu các tộc người được đẩy mạnh. Đối với một số tộc người có dân số ít, Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai đã phối hợp với Chi

hội Văn nghệ dân gian các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên tiến hành điền dã, sưu tầm. Kết quả, đã xuất bản và ký hợp đồng chuẩn bị xuất bản được một số công trình nghiên cứu về các tộc người Kháng, Mảng, La Ha, Pà Thên, La Hù... Một số tộc người vừa cư trú ở Lào Cai lại cư trú ở các tỉnh, Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai đã đi đến các địa bàn này để nghiên cứu, sưu tầm cụ thể. Nghiên cứu về người Bô Y ở Lào Cai được tập trung nghiên cứu là chính, nhưng tác giả cũng sang Quận Bạ - Hà Giang sưu tầm tư liệu. Tương tự như vậy, khi nghiên cứu “Văn hóa dân gian người La Chí”, Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai cũng cử hội viên sang Hà Giang nghiên cứu ở các thôn bản có người La Chí cư trú. Nhờ đi sâu nghiên cứu ở các địa bàn có đông tộc người cư trú trong vùng nên các bản thảo sưu tầm có nhiều tư liệu mới được miêu thuật khá kỹ. Trong khi điền dã ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hiện nay, các tác giả đã phát hiện ra huyện Than Uyên không hề có dân tộc Kơ-mú như nhận định của một số nhà nghiên cứu. Thực ra, đây là người Kháng, người La Ha mà cán bộ điều tra dân số của tỉnh Hoàng Liên Sơn năm 1989 đã xác định nhầm là người Kơ-mú. Trước đây, các nhóm địa phương như người Thu Lao, người Pa Dí của tộc người Tày hay nhóm Xa Phó của tộc người Phù Lá ít được nghiên cứu sưu tầm. Nhưng hiện nay, Chi hội Văn nghệ dân gian Lào Cai đã sưu tầm và xuất bản một số công trình như “Thơ ca và truyện cổ của người Thu Lao”, “Trang phục người Xa Phó”, “Ấm thực người Pa Dí”. Hiện nay, các tác giả đã ký hợp đồng với Văn phòng dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam” chuẩn bị xuất bản 3 bản thảo về người Thu Lao, 4 bản thảo về người Pa Dí, 2 bản thảo về người Pu La.

Các công trình nghiên cứu về các tộc người ở Lào Cai chủ yếu là nghiên cứu theo kiểu truyền thống, miêu thuật dân tộc học là chính. Do những tác giả nghiên cứu đều là hội viên Hội Văn nghệ dân gian nên các công trình được công bố cũng chủ yếu ở lĩnh vực văn hóa phi vật thể như văn học dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, tri thức dân gian, văn hóa ẩm thực... Một số chuyên khảo viết về từng dân tộc lại được viết theo kiểu dân tộc chí. Nhiều công trình xuất bản ở thập kỷ 90 và đầu thế kỷ XXI còn những khiếm khuyết như nhiều cuốn dân tộc chí khác ở Việt Nam đã công bố, được thể hiện ở việc tư liệu sưu tầm không cụ thể về thời gian, không xác định về không gian, nhiều tư liệu viết chưa sâu, nặng ở tính khái quát mà thiếu dẫn chứng và phân tích cụ thể. Nhưng những năm gần đây, một số công trình miêu thuật về các tộc người ở Lào Cai đã khắc phục được hạn chế này. Đặc biệt, các tác giả đã sưu tầm được nhiều tư liệu mới, chú trọng phân tích sâu về một hiện tượng văn hóa chứ không khái quát chung chung. Một số công trình không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm văn học dân gian như các tác giả đi trước mà đã có phần nghiên cứu khá công phu. Trong đó, các tác giả đã vận dụng lý thuyết về thi pháp văn học dân gian, nhân học biểu tượng... để phân tích, đánh giá di sản. Khi nghiên cứu về lễ hội, lễ cưới, các tác giả không chỉ nghiên cứu phần nghi lễ mà còn nghiên cứu cả nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật diễn xướng, nghệ thuật trang trí...

Bên cạnh việc nghiên cứu truyền thống, một số tác giả Lào Cai đã đi sâu nghiên cứu theo hướng nhân học ứng dụng, nghiên cứu phát triển. Hướng chung của một số bài báo, đề tài, sách nghiên cứu về vấn đề này là nghiên cứu các yếu tố tộc người ảnh hưởng đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, nghiên cứu phát triển ở vùng người Hmông được coi trọng (có một cuốn sách được xuất bản, 4 đề tài khoa học cấp tỉnh được triển khai, 12 bài báo khoa học...). Các công trình nghiên cứu đã cố gắng tập trung phân tích, lý giải và đề xuất các khuyến nghị nhằm góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách ở vùng người Hmông như du canh, du cư, vấn đề theo đạo Tin lành, buôn bán phụ nữ và kết hôn qua biên giới, xóa đói giảm nghèo... Chỉ riêng lĩnh vực nghiên cứu về văn hóa - xã hội, các tác giả cũng đi sâu nghiên cứu đặc điểm các yếu tố truyền thống trong văn hóa tộc người để đề xuất các khuyến nghị về kế hoạch hóa dân số, xóa nạn mù chữ và tái mù chữ, vấn đề phát triển du lịch theo hướng bền vững... Các nghiên cứu phát triển về tộc người Dao, người Hà Nhì lại tập trung nghiên cứu các vấn đề về quan hệ ứng xử với môi trường tự nhiên, nghiên cứu về tri thức bản địa bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước. Điểm mới của các nghiên cứu về văn hóa tộc người là chú trọng tìm hiểu các lý thuyết được áp dụng như lý thuyết phát triển bền vững, lý thuyết về nhân học sinh thái, các lý thuyết về mối quan hệ giữa văn hóa với việc thích ứng với tự nhiên như thuyết tiến hóa đơn hệ, thuyết tiến hóa đa hệ, thuyết tiến hóa mới... Các tác giả cũng vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu mới trong Nhân học và Dân tộc học như phương pháp dùng bảng hỏi và nghiên cứu điều tra, phương pháp phỏng vấn phi cấu trúc và bán cấu trúc, phương pháp nghiên cứu quỹ thời gian... Điểm nổi bật trong công tác nghiên cứu phát triển ở Lào Cai đã góp phần làm cơ sở để Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIII, khóa XIV xây dựng thành các đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số nghiên cứu phát triển về lĩnh vực du lịch, văn hóa theo hướng bền vững đã được một số ngành áp dụng trong công tác chỉ đạo thực tiễn, xây dựng các mô hình mới ở nông thôn. Đặc biệt, một số nghiên cứu ứng dụng cũng chỉ ra sự bất cập, thậm chí không phù hợp với thực tiễn ở vùng cao trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn của các bộ về tiêu chí giao thông, chợ, cơ sở vật chất văn hóa...

Từ năm 1980 đến nay, kế thừa những thành tựu nghiên cứu của các thời kỳ trước, vấn đề nghiên cứu tộc người ở Lào Cai có sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Suốt từ năm 1963 đến năm 1979, Lào Cai mới xuất bản được 4 cuốn sách sưu tầm văn học dân gian và công bố một số bài nghiên cứu sơ lược về các tộc người. Nhưng từ năm 1980 đến nay Lào Cai đã xuất bản 37 cuốn sách (trong đó có 13 cuốn sách về người Dao, 9 cuốn sách về người Hmông, 8 cuốn sách về người Giáy và 7 cuốn sách về các tộc người khác). Hiện nay, đã hoàn thành bản thảo, ký hợp đồng chuẩn bị xuất bản 39 cuốn sách khác. Đồng thời, các tác giả cũng công bố 69 bài báo khoa học ở các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Trong số các công trình công bố, đã có 1 cuốn sách "Cổ thư dân gian Dao tộc Việt Nam" do tác giả Trần Hữu Sơn làm chủ biên đã được Nhà xuất bản Dân tộc Bắc Kinh xuất bản năm 2011. Trong số 69 bài báo khoa học được công

bổ, có 8 bài báo khoa học đã được công bố ở các tạp chí nước ngoài. Một số tộc người (hoặc ngành địa phương của tộc người) như người Mảng, Kháng, La Ha, Thu Lao, Pa Dí, Nùng Dí, Xa Phó... trước đây ít được các nhà khoa học quan tâm thì nay đã được nghiên cứu thành các chuyên khảo về văn hóa dân gian và được xuất bản. Bên cạnh hướng nghiên cứu truyền thống, Lào Cai cũng coi trọng hướng nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển. Một số đề tài nghiên cứu ứng dụng đã góp phần làm cơ sở để xây dựng một số đề án của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIII và lần thứ XIV. Một số đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội đã trở thành luận cứ cho một số ngành và địa phương xây dựng thành các mô hình như mô hình du lịch cộng đồng phát triển bền vững, mô hình xây dựng làng nghề thủ công với du lịch, mô hình Ban Tuyên vận cơ sở... Như vậy, một số công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng trong đời sống của người dân vùng cao.

Bên cạnh các thành tựu như vừa đề cập ở trên, nghiên cứu các tộc người ở Lào Cai vẫn còn một số hạn chế như các sách chuyên khảo chỉ chú trọng nghiên cứu các thành tố văn hóa dân gian, ít nghiên cứu tổng hợp hoặc nghiên cứu theo hướng phát triển. Nghiên cứu phát triển đã được coi trọng nhưng chỉ mới dừng lại ở một số đề tài cấp tỉnh và một số bài báo khoa học. Trong nghiên cứu, bước đầu đã khắc phục được tình trạng chung chung, dàn trải, không chuyên sâu, thiếu các thông tin cơ bản, cụ thể về thời gian, không gian, sự kiện...

Tuy còn những khiếm khuyết, hạn chế nhưng có thể đánh giá các công trình nghiên cứu tộc người ở Lào Cai (1980 - 2012) đã thực sự khởi sắc và có nhiều bước đột phá. Lào Cai là một địa phương dẫn đầu các tỉnh về nghiên cứu tộc người.

Tài liệu tham khảo

1. Bonifacy, A. (1915), *Truyện cổ sựu tầm được bên bờ sông Chảy*, BEFEO.
2. Sân Cháng (2003), *Một số phong tục tập quán dân tộc Giáy Lào Cai*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
3. Sân Cháng (2004), *Mơ tang lễ dân tộc Giáy*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
4. Ly Seo Chúng (1999), *Tục ngữ câu đố Hmông*, Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao Lào Cai xuất bản.
5. Phan Hữu Dật (1998), *Một số vấn đề về dân tộc học Việt Nam*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
6. Phạm Thận Duật (2000), *Phạm Thận Duật toàn tập*, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.
7. Bế Viết Đăng, Nguyễn Khắc Tung, Nông Trung, Nguyễn Nam Tiến (1971), *Người Dao ở Việt Nam*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
8. Bế Viết Đăng (2006), *Dân tộc học Việt Nam, Định hướng và thành tựu nghiên cứu*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

9. Mạc Đường (1997), *Dân tộc học và vấn đề xác định thành phần dân tộc*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
10. Lê Quý Đôn *toàn tập* (1978), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
11. Mã A Lềnh (2009), *Ghi chép về văn hóa dân gian Hmông*, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.
12. Trần Hữu Sơn (1996), *Văn hóa Hmông*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
13. Sa-vi-na FM (1924), *Lịch sử người Mèo*, bản dịch của Trương Thị Thọ và Đỗ Trọng Quang, Thư viện Viện Dân tộc học Hà Nội.
14. Trần Hữu Sơn (1998), *Tục ngữ, câu đố người Dao*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
15. Trần Hữu Sơn (2004), *Xây dựng đời sống văn hóa ở vùng cao*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
16. Trần Hữu Sơn (Chủ biên) (2005), *Thơ ca dân gian người Dao Tuyển*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
17. Trần Hữu Sơn (Chủ biên) (2011a), *Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc*, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.
18. Trần Hữu Sơn (Chủ biên) (2011b), *Thơ ca dân gian dân tộc Mảng*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
19. Trần Hữu Sơn (Chủ biên) (2011c), *Dân ca và truyện kể dân gian người Thu Lao ở Lào Cai*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
20. Trần Hữu Sơn (Chủ biên) (2011d), *Đám cưới người Dao Tuyển*, Nxb Thanh niên, Hà Nội.
21. Trần Hữu Sơn (Chủ biên) (2009), *Sách cổ người Dao*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
22. Trần Hữu Sơn, Đinh Đình Phiệt, Nguyễn Văn Biên, Sần Cháng, Tráng A Pao (1991), *Người Hmông theo đạo Thiên chúa ở Hoàng Liên Sơn - Thực trạng và những giải pháp*, Ban Dân vận - Dân tộc Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xuất bản.
23. Lù Sín Siềng (1995), *Truyện cổ người Giáy*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
24. Thèn Sèn, Lù Sín Siềng, Sần Cháng, Nông Trung (1977), *Dân ca Giáy*, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
25. Tạp chí Dân tộc học (1994), “Tổng mục lục 20 năm Tạp chí Dân tộc học”, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.
26. Doãn Thanh (1967), *Dân ca Mèo*, Nxb Văn học, Hà Nội.
27. Doãn Thanh (1974), *Dân ca Hmông*, Ty Văn hóa Lào Cai xuất bản.
28. Viện Dân tộc học (1975), *Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

(Tham khảo thêm Phụ lục 8)

PHỤ LỤC 8

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SỬU TÂM CÁC TỘC NGƯỜI
Ở LÀO CAI (1980 – 2012)

STT	Dân	Tên sách	Tác giả	Nhà xuất bản	Năm	Số trang	Ghi chú
I	DAO						
A	Sách						
1		- Truyện cổ Dao	Doãn Thanh	Văn hóa dân tộc	1982		
2		- Tục ngữ câu đố dân tộc Dao	Trần Hữu Sơn	Văn hóa dân tộc	1999	145	
3		- Lễ cưới người Dao tuyển	Trần Hữu Sơn	Văn hóa dân tộc	2001	250	
4		- Thơ ca dân gian người Dao tuyển	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Văn hóa dân tộc	2005	538	
5		- Người Dao trong cộng đồng dân tộc Việt Nam	Nguyễn Liễu, Đỗ Quang Tụ (đồng chủ biên)	Giao thông văn tải	2005	399	
6		- Câu đố - Tục ngữ - Dân ca dân tộc Dao	Nguyễn Liễu, Đỗ Quang Tụ	Văn hóa dân tộc	2007	212	
7		- Sách cổ người Dao – Tập 1: truyện thơ	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Văn hóa dân tộc	2009	763	
8		- Sách cổ người Dao, tập 2: Thơ ca	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Văn hóa dân tộc	2009	555	
9		- Lễ cưới người Dao tuyển	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Thanh niên	2011	326	Tái bản bổ sung
10		- Thơ ca dân gian người Dao tuyển	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Thời đại	2011	1252	Tái bản bổ sung
11		- Cổ thư dân gian Dao tộc Việt Nam	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	778	
12		- Nghiên cứu Dao tộc xuyên biên giới	Ngọc Thời Giao (Chủ biên)	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	602	

13		- Những bài ca giáo lý của người Dao	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Văn hóa dân tộc	2012	526	
B Bài nghiên cứu							
1		- Ứng xử của người Dao tuyến Khôi Khe với môi trường	Vi Văn Đông	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1997	13-16	
2		- Sách cổ người Dao ở Lào Cai di sản văn hóa có giá trị - Trong kỷ yếu hội thảo Dao học quốc tế: Sự phát triển văn hóa - xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai	Trần Hữu Sơn	Trung KHXH&NV quốc gia	1998	167-174	
3		- Lễ tết nhảy của dân tộc Dao đỏ ở Sa Pa	Vi Hoàng Bắc	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1998	54-60	
4		- Múa của người Dao họ ở Lào Cai	Xuân Mai	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1998	71-74	
5		- Trang trí trên trang phục truyền thống người Dao tuyến	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Văn hóa nghệ thuật	2004	56-60	
6		- Các loại hình thơ ca dân gian người Dao tuyến	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Hội VHNT tỉnh LC	2005	53-54	
7		- Tục cầu con và nhận con của người Dao tuyến ở Lào Cai (Thông báo Văn hóa dân gian năm 2006)	Trần Thùy Dương	KHXH- Hà Nội	2007	329-337	
8		- Người Dao họ ứng xử với nguồn nước	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Văn hóa nghệ thuật	2008	16-21	
9		- Bảo tồn sách cổ người Dao tại cộng đồng	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Văn hóa dân gian (Số 5)	2008	25-33	

10		- Sách cổ người Dao- Nguồn sử liệu quan trọng trong tìm hiểu lịch sử	Trần Hữu Sơn- Trần Thùy Dương	Tạp chí Dân tộc học (Số 3)	2009	3-14	
11		- Văn hóa ứng xử của người Dao Đỏ với môi trường tự nhiên phản ánh trong khai khẩn ruộng bậc thang ở Sa Pa	Trần Hữu Sơn- Bàn Khánh Thanh	Tạp chí Dân tộc học (Số 4)	2011	3-12	
12		- Sách cổ người Dao	Bùi Quốc Khánh	Tạp chí Dân tộc học (Số 4)	2011	80-81	
C	Các bài bằng đăng ở tạp chí nước ngoài						
1		- Tổng quan nghiên cứu người Dao ở Việt Nam	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Học báo Đại học Bàn tộc Quảng Tây (Số 6)	2010	7-10	
2		- “Áp dụng phương pháp phá hệ nghiên cứu hôn nhân, gia đình, di cư của người Dao tuyền ở Lào Cai” trong “Nghiên cứu Dao học qua biên giới”	Trần Thùy Dương	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	338-356	
3		- Tri thức dân gian trong việc chữa bệnh của người Dao đỏ	Lê Thành Nam	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	376-385	
4		“Hình thức nuôi con nuôi của người Dao tuyền ở Lào Cai” trong “Nghiên cứu Dao học qua biên giới”	Phạm Công Hoan Dương Tuấn Nghĩa	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	465-475	
5		Giáo dục truyền thống của dân tộc Dao	Nguyễn Ngọc Thanh	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	238-247	
6		Chế độ hôn nhân gia đình của người Dao Tuyền Lào Cai	Dương Tuấn Nghĩa	Dân tộc xuất bản xã – Bắc Kinh	2011	465-475	

II	HMÔNG						
A	Sách						
1		- Dân ca Mèo	Doãn Thanh	Hội VHNT tỉnh Lào Cai	1974	203	
2		- Văn hóa Hmông	Trần Hữu Sơn	Văn hóa dân tộc- Hà Nội	1996	260	
3		- Trò chơi dân gian dân tộc Hmông	Lý Seo Chúng	Hội VHNT tỉnh Lào Cai	1997		
4		- Cây khèn ngựa trắng tập truyện cổ Hmông	Mã A Lệnh	Hội VHNT tỉnh Lào Cai	1998	79	
5		- Tục ngữ câu đố Hmông Lào Cai	Lý Seo Chúng	Sở VHNT Lào Cai	1999		
6		- Nàng Gùa và chàng Sóc- truyện cổ Hmông	Mã A Lệnh	Văn hóa dân tộc	2001		
7		- Tang ca của người Mông Sa Pa	Giàng Seo Gà	Văn hóa dân tộc	2004	207	
8		- Ghi chép về văn hóa dân gian dân tộc Hmông	Mã A Lệnh	Văn hóa thông tin	2009		
B	Kỹ yếu hội thảo						
1		- Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở vùng người Mông (Bảo tồn và phát triển Văn hóa dân tộc Mông)	Trần Hữu Sơn	Văn hóa dân tộc- Hà Nội	2005	277-321	
2		- Những nhu cầu bức thiết về văn hóa đối với người Mông (Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Mông)	Mã A Lệnh	Văn hóa dân tộc- Hà Nội	2005	252-263	
C	Các bài báo khoa học						
1		- Song ngữ và sự nghiệp phát triển văn hóa giáo dục vùng người Hmông	Đặng Thanh Phương - Trần Hữu Sơn	Tạp chí Dân tộc học Số 2-3	1989	134-145	

2		- Vấn đề phát triển văn hóa và thực hiện định canh định cư ở Hoàng Liên Sơn	Trần Nam - Trần Hữu Sơn	Tạp chí Dân tộc học Số 2-3	1989	80-91	
3		- Các vấn đề về cán bộ người Hmông	Hà Đình Khiêm - Sần Quảng	Tạp chí Dân tộc học Số 2-3	1989	37-43	
4		- Nguyên nhân du canh du cư	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Dân tộc học Số 1	1997	3-8	
5		- Đặc điểm và dân tộc Hmông với truyền thống dân số kế hoạch hóa gia đình	Trần Thùy Dương	Tạp chí Dân tộc học Số 1	1997	24-29	
6		- Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của đạo Tin Lành với văn hóa truyền thống ở vùng đồng bào Hmông huyện Bắc Hà	Vi Hoàng Bắc	Tạp chí Dân tộc học Số 1	1997	42-49	
7		- Giáo dục và nâng cao dân trí của người Hmông huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai	Phan Thị Đém	Tạp chí Dân tộc học Số 1	1997	68-74	
8		- Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng người Hmông – Bắc Hà	Nguyễn Đức Thắng	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1998	9-16	
9		- Hội “Gầu Tào” người Hmông	Mã A Lệnh – Lý Seo Chúng	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1998	51-53	Nghiên cứu màu sắc
10		- Làng Hmông vùng Tây Bắc với vấn đề Xây dựng đời sống văn hóa	Trần Hữu Sơn	Thông báo Dân tộc học	2004		
11		-Các loại hình thơ ca dân gian người Dao tuyển	Trần Hữu Sơn	Hội VHNT tỉnh Lào Cai	2005	53-54	
12		- Bước đầu giải mã một số biểu tượng trong lễ hội “Gầu	Bùi Xuân Tiệp	Tạp chí văn hóa dân gian	2005	41-47	

		Tào” và dân ca giao duyên dân tộc Hmông		(Số 4)			
13		- Ảnh hưởng của du lịch đến một số thiết chế xã hội của người Hmông ở Sa Pa (Thông báo Dân tộc học năm 2004 - Kỷ yếu Hội nghị)	Trần Hữu Sơn	Khoa học xã hội – Hà Nội	2006	180-189	
14		- Tác động của du lịch đến các làng người Hmông ở Sa Pa	Trần Hữu Sơn	Tạp chí VHDT (Số 4)	2008		
15		- Nghệ thuật sử dụng màu sắc trong trang phục Hmông	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật (số 5)	2003	22-32	
16		- Tìm hiểu biểu tượng lạnh trong một số tác phẩm dân ca Hmông trên phương diện biểu tượng của người phụ nữ	Trần Hữu Sơn - Đặng Thị Oanh	Tạp chí Nguồn sáng dân gian (Số 1)	2011	13-18	
17		- Tri thức dân gian trong nghề nuôi ngựa truyền thống của người Hmông Lềnh huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	Vũ Thị Trang	Tạp chí Dân tộc học (Số 4)	2011	13-23	
18		- Nhà cửa người Hmông ở Bắc Hà	Đoàn Trúc Quỳnh	Tạp chí Nguồn sáng dân gian (Số 3)	2012	71-77	
19		- Khóa kê dân tộc Hmông là tác phẩm văn học dân gian độc đáo mang đậm chất thần thoại	Bùi Xuân Tiệp	Tạp chí Nguồn sáng dân gian (Số 3)	2012	27-33	
D	Hội thảo quốc tế						
1		- Tác động của du lịch đến nghề nghiệp, thu nhập	Phạm Công Hoan	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Các xu hướng đô thị hóa	2008	87-93	

		của người dân tộc Hmông, Dao, Giáy ven thị trấn Sa Pa		và đô thị hóa vùng ở Đông Nam Á			
III	LA CHÍ						
	Bài báo khoa học						
1		- Nghi lễ nông nghiệp của người La Chí Lào Cai	Nguyễn Văn Thắng	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Số 286)	2008	22-25	
IV	BỐ Y						
	Bài nghiên cứu						
1		- Phong tục cưới gả của người BỐ Y ở Lào Cai (Thông báo Văn hóa dân gian 2007)	Nguyễn Hùng Mạnh	Khoa học xã hội - Hà Nội	2008	461-468	
2		- Phong tục sinh đẻ của người Tu Dí huyện Mường Khương, Lào Cai (Thông báo Văn hóa dân gian 2007)	Nguyễn Thị Minh Tú	Khoa học xã hội - Hà Nội	2008	545-555	
3		- Màu đỏ trong văn hóa của người Tu Dí ở Mường Khương – Lào Cai	Nguyễn Thị Minh Tú	Tạp chí Nguồn sáng dân gian (Số 3)	2012	91-94	
V	PHÙ LÁ						
A	Bài báo khoa học						
1		- Lễ cúng rừng của người Phù Lá	Phạm Công Hoan	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Số 286)	2008	32-33	
2		- Lễ cúng rừng của người Phù Lá	Bùi Duy Chiến	Tạp chí Nguồn sáng dân gian (Số 3)	2011	49-56	
3		- Tri thức dân gian về chăm sóc sức khỏe thai phụ, sản phụ và trẻ sơ sinh của người Phù Lá huyện Bắc Hà, Lào Cai	Chào Chử Chấn	Tạp chí Dân tộc học (Số 4)	2011	73-79	

VII	Thu Lao						
A	Sách						
1		Dân ca và truyện kể dân gian của người Thu Lao ở Lào Cai	Trần Hữu Sơn, Lê Thành Nam (Đồng chủ biên), Đinh Thị Hồng Thơm, Vàng Sín Phìn	Văn hóa dân tộc – Hà Nội	2011	495	
B	Bài báo khoa học						
1		Dân ca của người Thu Lao	Nguyễn Thị Tố N	Tạp chí Nguồn sáng dân gian (Số 3)	2011	68-70	
VIII	Nùng Dín						
A	Sách						
1		- Phong tục tập quán người Nùng ở Tùng Lôu	Vàng Thung Chúng	Văn hóa dân tộc	2003	226	
B	Bài báo khoa học						
1		- Lễ tết cổ truyền mừng một tháng bảy của người Nùng ở Mường Khương	Vàng Thung Chúng	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1998	32-38	
2		- Quả lê mũi dài (Truyền cổ dân gian các dân tộc Hmông, Tày, Nùng)	Vàng Thung Chúng, Ngọc Cường	Hội VHNT tỉnh Lào Cai	1999	14	
3		- Tục tang lễ của người Nùng Dín	Vàng Thung Chúng	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Số 286)	2008	41-44	
IX	Xá Phó						
A	Bài báo khoa học						
1		- Một vài nhận xét về phong cách trang trí trên trang phục Xá Phó ở Lào Cai	Võ Mai Phương	Tạp chí Dân tộc học Số 1	1997	61-67	
2		- Lễ hội của người Xá Phó	Thành Thái – Xuân Mai	Tạp chí Dân tộc học Số 1	1998	46-50	

3		- Lễ cúng nương của người Xá Phó	Nguyễn Ngọc Thanh	Tạp chí Nguồn sáng dân gian	2006		
4		- Đặc sản thịt chuột ống trong đám cưới người Xá Phó	Nguyễn Ngọc Thanh	Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Số 286)	2008	34-36	
5		- Nghệ thuật trang trí trên y phục người Xá Phó ở Lào Cai	Nguyễn Ngọc Thanh	Hội VHNT tỉnh Lào Cai (Số 140)	2012	115-120	
X	Giáy						
A	Sách						
1		- Dân ca Giáy	Thèn Sèn – Lù Dú Siêng – Sần Cháng – Nông Trung	Văn hóa dân tộc	1977	231	
2		- Tục ngữ Giáy	Lò Ngần Sùn, Sần Cháng	Văn hóa dân tộc	1994	88	
3		- Truyện cổ Giáy	Lù Dín Siêng	Văn hóa dân tộc	1995	160	
4		- Vươn chạng hằm (Dân ca Giáy)	Lù Dín Siêng, Sần Cháng	Văn hóa dân tộc – Hà Nội	2000	611	
5		- Dân ca trong đám cưới và trong tiệc rượu người Dáy	Sần Cháng	Văn hóa dân tộc	2001	226	
6		Giới thiệu Mo lễ tang dân tộc Giáy Lào Cai	Sần Cháng	Hội VHNT tỉnh Lào Cai	2003	265	
7		Mo tang lễ dân tộc Giáy	Sần Cháng	Văn hóa dân tộc - Hà Nội	2004	855	
8		Mo trong đám tang dân tộc Giáy ở Lào Cai	Sần Cháng	Văn hóa dân tộc	2010	932	
B	Bài báo khoa học						
1		- Làng dân tộc Giáy	Sần Cháng	Tạp chí Dân tộc học (số 1)	1997	9-12	
2		- Gia đình người Giáy ở Lào Cai	Sần Cháng	Tạp chí Dân tộc học (Số 1)	1998	17-22	

3		- Cách đặt tên con và lễ gọi hồn của người Giáy Lào Cai	Sần Cháng	Tạp chí Dân tộc học (số 1)	2000	26-29	
4		- Văn hóa dòng họ của người Giáy	Sần Cháng	Tạp chí văn nghệ Lào Cai (Số 5)	2001	116-118	
C	Hội thảo quốc tế						
1		- Tác động của đô thị hóa đến lối sống cộng đồng người Giáy ở xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai	Lê Thành Nam	Hội thảo quốc tế “Các xu hướng đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Đông Nam Á	2008	65-74	
XI	Pa Dí						
A	Bài báo khoa học						
1		- Đồ trang sức trên t phục dân tộc Pa Dí	Võ Thu Giang	Tạp chí Dân tộc học (số 1)	1997	55-60	
XII	Hà Nhì						
A	Sách						
1		Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà Nhì đen ở thôn Lao Chải (Lào Cai)	Dương Tuấn Nghĩa	Văn hóa dân tộc	2011	239	
B	Các bài báo khoa học						
1		- Lễ hội K.Hô – IGià- IGià (của dân tộc Hà Nhì đen tỉnh Lào Cai)	Xuân Mai	Tạp chí Dân tộc học (số 1)	1997	50-54	
2		- Nghi lễ cúng mừng năm mới của người Hà Nhì đen ở Lào Cai (Thông báo Văn hóa dân gian 2004)	Dương Tuấn Nghĩa	Khoa học xã hội - Hà Nội	2005	516-523	
3		- Vài nét về cách thức đặt tên theo “phụ từ liên danh” với vấn đề nghiên cứu lịch sử	Dương Tuấn Nghĩa	Tạp chí Dân tộc học (số 5)	2010	72-76	

		người Hà Nhì đen ở Lào Cai					
C	Hội thảo quốc tế						
1		Tri thức bản địa với vấn đề bảo vệ rừng của người Hà Nhì ở Ý Tí – Bát Xát – Lào Cai (Trong kỷ yếu hội thảo quốc tế Hà Nhì học lần thứ 6)	Trần Hữu Sơn	Vân Nam Nhân dân xuất bản xã	2010	244- 256	
XIII	La Ha						
1		- Tín ngưỡng liên quan đến chữa bệnh của người La Ha	Nguyễn Văn Thắng	Khoa học xã hội - Hà Nội	2007	502- 516	
XIV	Tày						
1		- Tục dựng nhà mới của người Tày xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, Lào Cai (Thông báo Văn hóa dân gian năm 2006)	Phạm Công Hoan	Khoa học xã hội - Hà Nội	2007	386- 396	
XIV	Kháng						
A	Sách						
1		Văn hóa dân gian người Kháng ở Tây Bắc	Trần Hữu Sơn (Chủ biên)	Đại học Quốc gia Hà Nội	2010	504	
XV	Mảng						
A	Sách						
1		Thơ ca dân gian Mảng	Trần Hữu Sơn, Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Hùng Mạnh, Đặng Thị Oanh	Văn hóa dân tộc	2010	220	
XVI	Các công trình nghiên cứu Dân tộc học ứng dụng						
A	Sách						
1		Người Hmông theo đạo Thiên chúa – Thực trạng và giải	Trần Hữu Sơn đồng tác giả	Ban Dân vận Hoàng Liên Sơn	1991	107	

		pháp					
2		Văn hóa dân gian Lào Cai	Trần Hữu Sơn	Văn hóa dân tộc- Hà Nội	1997	205	
3		Xây dựng văn hóa vùng cao	Trần Hữu Sơn	Văn hóa dân tộc- Hà Nội	2004	350	
B	Bài nghiên cứu						
1		Văn hóa dân gian ứng dụng (Thông báo Văn hóa dân gian 2007)	Trần Hữu Sơn	Khoa học xã hội - Hà Nội	2008	171-178	
2		Văn hóa văn nghệ dân gian với vấn đề phát triển bền vững	Trần Hữu Sơn	Tạp chí Nguồn sản Dân gian (số 1)	2012	3-13	
XVII	Các bản thảo chuẩn bị xuất bản						
1		Văn hóa dân gian Thu Lao	Trần Hữu Sơn (Chủ biên) Nguyễn Hùng Mạnh, Chảo Chử Chấn, Đinh Thị Hồng Thơm, Trần Đức Toàn, Bùi Duy Chiến, Nguyễn Thị Vân Anh	Chi hội VNDG Lào Cai		528 đánh máy khổ A4	
2		Văn hóa dân gian Phù Lá	Trần Hữu Sơn (Chủ biên) Bùi Duy Chiến, Chảo Chử Chấn	Chi hội VNDG Lào Cai		428 trang đánh máy khổ A4	
3		Trường ca cổ đại (Xa Nhà Ca) người Hà Nhì tỉnh Lai Châu	Trần Hữu Sơn (Chủ biên) Bùi Quốc Khánh, Bùi Xuân Tiệp, Plong Tơ	Chi hội VNDG Lào Cai		235 trang đánh máy khổ A4	
4		Trường ca Phù ca - Na Ca người Hà Nhì tỉnh Lai	Trần Hữu Sơn (Chủ biên) Bùi Quốc Khánh	Chi hội VNDG Lào Cai		110 trang đánh	

		Châu	Plong Tô			máy khổ A4	
5		Văn hóa dân gian La Chí	Trần Hữu Sơn (Chủ biên), Nguyễn Văn Thắng Bùi Quốc Khánh, Bùi Duy Chiến, Chào Chử Chấn, Nguyễn Ngọc Thanh.	Chi hội VNDG Lào Cai		600 trang đánh máy khổ A4	
6		Văn hóa ẩm thực dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai	Ths. Vàng Thung Chúng	Chi hội VNDG Lào Cai		111 trang đánh máy khổ A4	
7		Văn hóa ẩm thực dân tộc Bô Y ở Lào Cai	Nguyễn Thị Minh Tú	Chi hội VNDG Lào Cai		170 trang đánh máy khổ A4	
8		Văn hóa dân gian người La Ha	Trần Hữu Sơn (Chủ biên), Nguyễn Văn Thắng, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Thanh, Đỗ Quang Sơn	Chi hội VNDG Lào Cai		450 trang đánh máy khổ A4	
9		Văn hóa dân gian người Mảng	Trần Hữu Sơn (Chủ biên) Lê Thành Nam, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Thị Minh Tú, Đinh Thị Hồng Thom, Đặng	Chi hội VNDG Lào Cai		700 trang đánh máy khổ A4	

			Thị Oanh				
10		Văn hóa dân gian Bồ Y (Tu Dí)	Trần Hữu Sơn, Dương Tuấn Nghĩa (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Văn Thắng, Phùng Quang Mười	Chi hội VNDG Lào Cai		500 đánh máy khổ A4	
11		- Sản cổ Dao đỏ Sa Pa	Sần Cháng	Hội VNDGVN	2007	80 trang	
12		- Quy trình tang lễ người Giáy ở Lào Cai	Sần Cháng	Hội VNDGVN	2009	167 trang	
13		- Phong tục làm nhà, cưới xin, sinh đẻ.	Sần Cháng	Chi hội VNDG Lào Cai	2010	171 trang	
14		- Văn hóa dân gian dân tộc Giáy Lào Cai	Sần Cháng	Hội VNDGVN	2012	dự kiến từ 800 đến 1000 trang	
15		- Suu tầm tổng thể kho tàng dân ca cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai	Vàng Thung Chúng	Hội VNDG VN	2008	300 trang	
16		- Văn hóa ẩm thực dân gian người Nùng Dín Lào Cai	Vàng Thung Chúng	Hội VNDG VN	2011	110 trang	
17		- Thơ ca dân gian của người Nùng Dín Lào Cai	Nùng Chân Phìn Vàng Thung Chúng	Chi hội VNDG Lào Cai	2011	02 tập	
18		- Nghi thức tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai.	Vàng Thung Chúng	Hội VNDG VN	2012	150 trang	
19		- Truyện thơ người Dao	Nguyễn Văn Thắng	Hội VHNT tỉnh	2010	200 trang	
20		- Bài ca trong	Nguyễn Văn	Hội VHNT tỉnh	2011	297	

		tang lễ người Tày	Thắng			trang	
21		- Thơ ca dân gian BỐ Y	Nguyễn Văn Thắng	Hội VHNT tỉnh	2012	209 trang	
22		- Tri thức dân gian liên quan đến chữa bệnh của người Tày ở Bảo Yên	Nguyễn Văn Thắng	Hội VNDG VN	2008	178 trang	
23		- Vai trò của phụ nữ trong đời sống văn hóa dân gian của người Hà Nhì thôn Lao Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai.	Dương Tuấn Nghĩa	Hội VNDGVN	2009	80 trang	
24		- Nghi lễ tang ma của người Hà Nhì đen ở Lào Cai	Dương Tuấn Nghĩa	Hội VNDGVN	2011	119 trang	
25		- Tri thức dân gian chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em người Dao tuyền ở Lào Cai	Nguyễn Thị Minh Tú	Hội VNDGVN	2009	250 trang	
26		- Văn hóa ẩm thực của người Tu Dí ở Lào Cai	Nguyễn Thị Minh Tú	Hội VNDGVN	2011	170 trang	
27		- Tri thức dân gian về rừng của người thu Lao xã Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai	Nguyễn Hùng Mạnh	Hội VNDG VN	2009	115 trang	
28		- Lễ cưới truyền thống của người Xá Phó ở Lào Cai	Nguyễn Ngọc Thanh	Hội VNDG VN	2010	100 trang	
29		- Lễ tang của người Phù Lá huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	Chào Chử Chấn	Hội VNDG VN	2011	114 trang	
30		- Tri thức dân gian trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh người Pa Dí huyện	Vũ Thị Thanh Nhàn	Hội VNDG VN	2011	115 trang	

		Mường Khương, tỉnh Lào Cai					
31		- Thơ ca hôn lễ của người Dao đỏ ở Lào Cai	Chào Văn Lâm	Hội VNDG VN	2011	157 trang	
32		- Văn hóa ẩm thực của người Giáy ở Bát Xát - Lào Cai	Hoàng Thị Kim Luyện	Hội VNDG VN	2011	125 trang	
33		- Ngôi nhà truyền thống người Hmông xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	Đoàn Trúc Quỳnh	Hội VNDG VN	2011	108 trang	
34		- Thơ ca dân gian người Xá Phó ở Lào Cai	Nguyễn Lệ Phụng	Hội VNDG VN	2011	130 trang	
35		- Lễ cưới của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai	Nguyễn Thị Lành	Hội VNDGVN	2011	114 trang	
36		- Tri thức dân gian về rừng của người Phù Lá ở Bắc Hà, Lào Cai	Bùi Duy Chiến	Hội VNDGVN	2009	120 trang	
37		- Thơ ca dân gian của người Pa Dí - xã Tung Chung Phố huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai	Đinh Thị Hồng Thơm	Hội VNDGVN	2011	141 trang	
38		- Con ngựa trong văn hóa dân gian người Hmông Lênh ở Bắc Hà, Lào Cai	Vũ Thị Trang	Hội VNDGVN	2010	116 trang	
39		- Cây ngô và con trâu trong văn hóa dân gian người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai	Vũ Thị Trang	Hội VNDGVN	2011	109 trang	